

เลขท้ายทะเบียนบ้านใด "มีเสน่ห์ - มีคนช่วยเหลือ"

นำเสนอเมื่อ : 26 ก.พ. 2558

วิเคราะห์เลขท้ายทะเบียนบ้านใด มีเสน่ห์ราศีเป็นที่นิยมชมชอบ จะไปไหนมาไหนมีแต่คนคอยให้ความช่วยเหลือ

จากวันนี้ จนถึง 6 มีนาคม 2558 ยังคงอยู่ในเดือนจร ๐๐ (โหว่เอี้ยง) นักษัตริษาลดินธาตุดิน มีกระแสพลังดาวธาตุดิน ๐๐ (โหวงอึ้ง) ดาวแห่งวิบาก ดาวแห่งสันโดษ และดาวแห่งอำนาจสูงสุด ประจำอยู่ในเดือนจรรวมกันขัดแย้งกับ พลังดาวธาตุน้ำ ๐๐ (ซาเพ็ก) พลังดาวแห่งการฟ้องร้อง การต่อสู้แย่งชิง การทะเลาะวิวาท การเสียทรัพย์ ซึ่งประจำอยู่ในปีจรนักษัตริษะแม่ไม้ธาตุดิน ๐๐ (อิกบี) ส่งผลให้การรวมกันตามมติที่จะหาทางออกให้แก่วานเมืองก็ยังคงไร้เสถียรภาพเป็นน้ำหนักใจเดียวกัน เพราะแนวคิดที่ต่างยึดติดคิดแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง เกิดแนวความคิดวิวาททะเลาะแตกแยกต่างข้างจนเป็นคดีความต่อกัน ยังผลให้สังคมยังคงรวมกันไม่ติดไม่ปรองดองต่อกัน กระทบต่อภาคเศรษฐกิจที่ตั้งตารอวันกระเตื้องกลับยิ่งสะเทือนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งตลาดหุ้น ตลาดทอง ตลาดทอง ผันผวนขึ้นลงแปรปรวนอย่างไรทิศทาง อีกทั้งควรระวังป้องกันภัยธรรมชาติ ภัยจากแผ่นดินแยก พื้นหินถล่ม จะเดินทางขึ้นเหนือลองใต้ควรตรวจสอบก่อนการเดินทางทุกครั้ง หรือแม้แต่โรคบางโรคอาจจะกลายเป็นพันธุ์ให้เป็นโรคระบาดเรื้อรังที่น่าหวาดกลัว

เลขท้ายทะเบียนบ้าน หมายเลข 1

สัปดาห์นี้ ยุ่งเรื่องของคนอื่นจะถูกหลอกหลงให้เสียหาย จนเกิดเป็นคดีความให้วุ่นวาย ควรดพบปะเลี้ยงสังสรรค์ หรือแม่แต่การประชุมรวมแสดงความคิดเห็น เพราะมีโอกาสจะเกิดการขัดแย้ง ทะเลาะวิวาทต่อกัน อีกทั้งระวัง ป้องกันภัยโจรปล้นขโมยจะขึ้นบ้านแต่เนิ่นๆก่อนภัยจะมาถึงตัว รวมทั้งฐานะทางการเงินจะติดขัดหนักถึงขั้น จนกรอบไม่คล่องมือ ควรนอนสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะมีเกณฑ์จะเจ็บป่วย ที่มีมือ เท้า ขา เส้นประสาท เส้นเอ็น กระดูก มะเร็งตับ คอ ท้อง โรคความดันโลหิต โรคลมชัก เดินทางต้องมีสติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุก่อนจะเกิดบาดเจ็บให้เลือดตกยางออก จึงจะไดรอดพ้นปลอดภัยจากโรครายและอุบัติเหตุตลอดทั้งสัปดาห์

เลขท้ายทะเบียนบ้าน หมายเลข 2

สัปดาห์นี้ รับซื้อของผิดกฎหมายจะเป็นผลเสีย เกิดการฟ้องร้องฟ้องศาลเป็นคดีความวุ่นวาย กระทำการสิ่งใด ควรเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานยืนยัน เพราะมีเกณฑ์จะขัดแย้งโต้เถียงกัน คำประกันให้ใครชื่อเสียจะเสียหาย จนหมดเครดิต ความคิดสร้างสรรค์ที่ถดถอยจะถูกบั่นทอนลดความสำคัญและทำลายความมั่นใจ แต่ชีวิตการทำงานจะเจริญก้าวหน้า มีตำแหน่ง ยศศักดิ์ อำนาจ ฐานะ บารมี โชคดีทางการเงิน เพศหญิงจะต้องแบกรับภาระหนัก จนเป็นเหตุให้เกิดการหย่าร้าง เกิดความเครียดจนทำให้ตัดสินใจผิดพลาด ทั้งลูกหลานบริวาร ไม่ยอมเชื่อฟัง รวมทั้งโรครายภัยแปลกๆ ภัยจากสิ่งเร้นลับหลอกหลอนที่ยากต่อการพิสูจน์ หากคำตอบได้ โรคบางโรคเป็นได้ง่ายแต่รักษายาก อาจกลายเป็นพันธุ์เรื้อรังจนเป็นโรคที่หนักแล้ว

เลขท้ายทะเบียนบ้าน หมายเลข 3

สัปดาห์นี้ ค่ำมันคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับใคร จะถูกทวงถามให้เป็นที่น่ารำคาญใจ
ตกลงเอกสารสัญญาต้องรัดกุมไ้มากๆ
มีโอกาศตัดสินใจผิดพลาดเกิดขึ้นจนชื่อเสียงที่สั่งสมไว้ถูกดิสเครดิตให้เสียหาย ยุ่งเรื่องคนอื่น จะเดือดร้อนเสียหาย
ทำให้ถูกฟ้องจนกลายเป็นคดีความ หรือเป็นเพราะปากพาดเป็นผลให้การเจรจา นำไปสู่การแตกหัก
ครอบครัวมีโอกาศแตกแยกเพราะนอกใจ ทั้งคนงานในบานอาจเป็นสาย รู้เห็นเป็นใจ ให้แก่เจรปลนขโมย
รวมทั้งควรป้องกันอัคคีภัยก่อนจะบานปลาย หรือจะเจ็บป่วยหนักจนเป็นโรครายที่ปอด คอ ปาก ฟัน ลิ้น รั้งไข
มดลูก ลำไส้ใหญ่ โรคเพศสัมพันธ์ ระวังอาหารจะเป็นพิษ ดิ่มน้ำเย็นจัดจะเป็นผลร้าย
โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงจะโชคราย จะได้รับบาดเจ็บเพราะโลหะ มีด ของมีคม หรืออุบัติเหตุทางรถยนต์

เลขท้ายทะเบียนบ้าน หมายเลข 4

สัปดาห์นี้ โชคดี หากติดคดีความอยู่ก็จะชนะ จะได้รับมรดกหรือของกำนัลจากผู้ใหญ่ จะได้พบบ้านถูกใจ
ธุรกิจการค้าจะคล่องตัว ได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์สนับสนุนช่วยเหลือ จะค้าจะขาย เก่งกำไร ค่าที่ดิน ขายที่นา
อสังหาริมทรัพย์ ค่าของเกา ขาววัตถุโบราณ หรือติดต่อธุรกิจแดนไกล จะประสบผลสำเร็จจรุดหนาเจริญเฟื่องฟูดี
รับราชการจะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง จะได้ปรับเปลี่ยนยศตำแหน่งขึ้นขึ้นเงินเดือนฐานะทางการเงินดี มีลาภลอย
ไหลมาอย่างต่อเนื่อง เงินทองไหลเข้ามาให้ใช้จ่ายอย่างคล่องมือ ส่วนชีวิตรักยำแยเพราะถูกปิดกั้น จิตใจ อ่างว่าง
โดดเดี่ยว ป่วยทางจิต ซึมเศร้า เด็กชายสุขภาพร่างกายจะอ่อนแอ เจ็บป่วยที่ปอด ศีรษะ และกระดูก
ส่วนชายสูงวัยอนาคตจะตีบตัน

เลขท้ายทะเบียนบ้าน หมายเลข 5

สัปดาห์นี้ อาชีพนักการเมือง ข้าราชการ จะสูญเสียบุคคลสำคัญ ความอดทนจะอยู่ในวงจำกัด
บันดาลความเครียดจนเป็นโทษะ ระเบิดเป็นความโกรธออกมา
ดังนั้นกระทำการสิ่งใดจงอย่านำอารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผล ไซสติยังคิดก่อนการย้าทำ จึงจะลุล่วงอุปสรรคได้
ความไม่ละเอียดรอบคอบจึงเกิดการพลิกผัน เรื่องราวเกาเก็บในอดีตจึงย้อนกลับมาส่งผลกระทบอีก
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีโอกาศจะเกิดการลัดวงจร จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ควรระมัดระวังไฟ
ก่อนสร้างความเสียหายวอดวาย คุณแม่บานโหมงานหนักจะเหน็ดเหนื่อยจนต้องลมป่วย เป็นโรคหัวใจเฉียบพลัน

เลขท้ายทะเบียนบ้าน หมายเลข 6

สัปดาห์นี้ ต้องหนักแน่นอย่าหุเบา มีโอกาศตื่นตื่นตกใจจากข่าวลือ หรือเป็นเพราะการไต่ยืนที่ผิดพลาด
ทำให้เกิดการเข้าใจผิด ความลับในองค์กรจะถูกเปิดเผยให้รั่วไหล จะเกิดการทรยศหักหลัง
ทั้งศัตรูคู่แข่งจะคอยจ้องทำร้าย ลูกหลานบริวารไม่ยอมปฏิบัติเชื่อฟัง
รวมทั้งกระทำการนอกฎระเบียบจะถูกตัดสิทธิริบเงินมัดจำ เลียงสนั้นขาจจะแว้งกัด
จนเกิดเป็นโรครายให้ต้องเสียทรัพย์เพื่อรักษาพยาบาล ชายที่ชอบเที่ยวเตร ระวังจะเป็นโรคเลือด
เดินทางไปที่ชื้นแฉะและมีดมืด จะเกิดอุบัติเหตุลื่นหกล้มได้รับบาดเจ็บเลือดตกยางออกได้
รวมทั้งเดินทางไกลควรระมัดระวังภัยธรรมชาติด้วย

เลขท้ายทะเบียนบ้าน หมายเลข 7

สัปดาห์นี้ เพราะมีเสน่ห์ราศีเป็นที่นิยมชมชอบ จะไปไหนมาไหนมีแต่คนคอยให้ความช่วยเหลือ

ประชุมตกลงมติใดๆจะเกิดผลสัมฤทธิ์พบความสำเร็จได้ คิตรีเริ่มธุรกิจหรือดำเนินกิจการใหม่ๆ ค้าขายจะได้กำไรดี แต่ชีวิตจะวุ่นวาย จะถูกหลอกให้ซื้อเสียงเสียหาย หากแอบรักคนอื่นอาจจะต้องระวังเรื่องชู้สาว เพราะมีโอกาสจะสูญเสียคนรัก หรือที่โสดอยู่จะยังคงไม่ได้แต่งงาน รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้าง จนเป็นเหตุให้เก็บกด เครียดงาย เกิดอารมณ์แปรปรวน เป็นผลให้สูญเสียความร่าเริง ร่างกายจะเจ็บป่วยบาดเจ็บจนเสียเลือด เป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิต ภาวะเป็นแผล เยื่อกระเพาะอักเสบ ตารอนใน

เลขท้ายทะเบียนบ้าน หมายเลข 8

สัปดาห์นี้ กระทบผิดกฎหมายให้ถูกจับลงโทษคุมขัง โดยมีอาชญากรเข้ามาพัวพันเกี่ยวข้อง เป็นสาเหตุให้เกิดคดีความต้องขึ้นโรงขึ้นศาลแก่งต่างวุ่นวาย จะถูกอุทธรณ์ฟ้องมีดก้นแก่งให้ร้าย หรือจะถูกนิรโทษกรรมปล่อยปละ จะมีการแข่งขันแย่งชิงอำนาจ ทำให้จิตใจไม่สงบ เกิดอารมณ์ฉุนเฉียว วุ่นวายอย่างรุนแรง จนขาดสติยังคิด ควรงดการจัดงานประชุมเพื่อหาผลมติ หรือจัดงานพบปะเลี้ยงสังสรรค์ เพราะมีโอกาสจะเกิดความขัดแย้งแตกแยกไม่ลงรอยต่อกัน เปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ จะมีโจรขโมยขึ้นบ้าน เป็นผลให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองโดยไม่คาดคิดการฉ้อโกงหลอกลวงมากอน

เลขท้ายทะเบียนบ้าน หมายเลข 9

สัปดาห์นี้ ผู้หญิงจะมีปัญหาในความรัก มีเรื่องให้โศกเศร้าเสียใจ จนเกิดการขัดแย้งแตกแยก ไม่เข้าใจภายในครอบครัว หญิงต่างวัยจะเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง หรือแม่สามีกับลูกสะใภ้มีปัญหาต่อกัน หรือสะใภ้มีอำนาจ หรือลูกสาวคือไม่เชื่อฟังแม่ เมียหลวงถูกเมียหยอกระราน มีโอกาสจะเป็นมาย ที่โสดอยู่ก็ยังคงจะไม่ได้แต่งงาน แต่จะส่งผลดีในเรื่องของการเรียนการศึกษา งานสร้างสรรค์ นักวิชาการ นักวิจารณ์ จะมีชื่อเสียง จะเจ็บป่วยที่อวัยวะภายในท้อง มาม ภาวะเหงุนน้ำดี เต้านม สะโพก ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ผอมรวง หญิงมีครรภ์คลอดบุตรในบั้นปลายจะสูญเสีย หรือในบั้นปลายจะมีคนป่วยจะทรุดหนัก ทั้งเดินทางระวังภัยอุบัติเหตุ จะได้ไม่รับบาดเจ็บให้ต้องรักษาพยาบาล

หมายเหตุ เลขทะเบียนบ้านที่ลงท้ายด้วย หมายเลข 0 ให้ใช้หมายเลขตัวหน้าก่อนเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น เลขทะเบียนบ้าน 1555/120 เลขท้าย คือ 2 ให้อ่านพยากรณ์ตามหัวข้อเลขท้ายทะเบียนบ้าน หมายเลข 2 ได้เลยครับ

.....

คอลัมน์ : ฮวงจุ้ยกูรู

"สมศักดิ์ ชาคริตฐากร"

<http://www.fengshuiguru-th.com/>